

ขอสอนเราให้อธิษฐาน

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church

เดือนสิงหาคม 2017

เยี่ยมชม [Ladies Prayer International](#) ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา!

"ตะกร้าอธิษฐาน" สำหรับแม่ผู้ยุ่งวุ่นวาย

โดย เมลานี ซ็อก



ไม่นานหลังจากที่ดิฉันมีเคนดร้า ลูกคนแรก และบราเดิน น้องชายของเคนดร้า ดิฉันได้ตระหนักว่า มีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเกิดขึ้น นั่นคือ ความท้าทายในการอบรมลูกๆ ที่ อ่า ศัย อ ยู ใน สั ง ค ม ที่ ไม ่ เชื่ อ พ ระ เจ้ า ให้อยุในทางของพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่รักพระเจ้า เข้าใจ และ เชื่ อ สื่ ง ที่ พ ระ ว จ น ะ ข อ ง พ ระ อ ง ค์ ก ล่า ว ไ ว้ รวมทั้งเลือกคู่ชีวิตที่มีความรักและความเข้าใจแบบเดียวกันนี้ ดิฉันรู้ในทันทีว่า ความท้าทายนี้ยิ่งใหญ่มากกว่าที่ดิฉันจะรับมือกับมันได้ด้วยตัวเอง

คุณค่าไม่ใช่สิ่งที่สอนกันได้ แต่เป็นสิ่งที่คนเราเรียนรู้เมื่อได้เห็นและจดจำเอา ถ้าเราจะสอนคุณค่าอย่างหนึ่งให้กับเด็กคนหนึ่ง เราจะต้องดำเนินชีวิตตามคุณค่านั้น เราต้องเข้าใจและเชื่อมั่นในคุณค่านั้น รวมทั้งเข้าใจวิธีการสื่อสารของเด็ก เพื่อที่จะให้เด็กได้เห็นสิ่งที่เรากำลังสอนเขาอยู่ และนี่แหละ คือความท้าทายอย่างแท้จริง

ทางออกของสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะยาก จนไม่อาจเอาชนะได้นี้ คือ การอธิษฐานและพระวจนะของพระเจ้า ดิฉันคิดว่า เราไม่อาจแยกการอธิษฐานออกจากพระวจนะได้เลย การอธิษฐานคือการที่เราคุยกับพระเจ้า พระวจนะคือการที่พระเจ้าตรัสกับเรา มันคือความสัมพันธ์ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีฤทธิ์เดชในการฝึกลูกหลานของเรา มากไปกว่าการอธิษฐานเพื่อพวกเขา และอธิษฐานร่วมกับพวกเขา และไม่มีสิ่งใดที่จะมีฤทธิ์เดชในการอธิษฐานเพื่อลูกหลานของเรา มากไปกว่าการอธิษฐานโดยใช้ถ้อยคำจากพระวจนะนิรันดร์ของพระเจ้า

ดิฉันมีคำแนะนำให้กับบรรดาแม่ๆ ที่คิดว่าการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานโดยใช้พระวจนะนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในช่วงของชีวิตที่ยุ่งและมีอะไรต่ออะไรต้องทำมากมาย

เอาตะกร้ามาหนึ่งใบ และวางไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดในบ้านของคุณ ในที่ที่คุณมักจะอยู่ (เช่น ในครัว) อาจจะเป็นตะกร้า หรือชาม หรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบ

เรียกตะกร้าใบนี้ว่า "ตะกร้าพระคัมภีร์"

ให้อาภระดาษเปล่ามา แล้วเขียนหัวข้อสิ่งที่คุณต้องการกำลัง ความชัดเจน และคำแนะนำ เช่น "รู้สึกเหนื่อย" "อยากมีลูกแต่ยังไม่" "ลูกไม่เชื่อฟัง" "อบรมสั่งสอนลูก" "ตั้งท้องโดยไม่ตั้งใจ" ใช้กระดาษ 1 ใบต่อ 1 หัวข้อเท่านั้น บนกระดาษแต่ละใบเหล่านั้น ให้เขียนชื่อพระคัมภีร์ที่ใช้เป็นคำอธิษฐานสำหรับแต่ละสถานการณ์ได้

เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้า ให้ไปที่ "ตะกร้าพระคัมภีร์" และเลือกกระดาษใบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ ให้อธิษฐานชื่อพระคัมภีร์เหล่านั้นหลายๆ ครั้ง จนรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า และสันติสุขของพระองค์

ตรงไปที่ "ตะกร้าพระคัมภีร์" เป็นสิ่งแรกในทุกเช้าวันใหม่ ในเวลากลางวันหรือเวลาเย็นหลังกลับจากทำงาน ก็หยิบกระดาษออกจากตะกร้า ก่อนเข้านอน ก็ให้ไปที่ "ตะกร้าอธิษฐาน" และรับประทานอาหารแห่งชีวิตนั้น

ควรที่จะเขียนชื่อพระคัมภีร์ทั้งข้อลงบนกระดาษ และเขียนให้ได้หลายข้อที่สุดเท่าที่จะทำได้บนกระดาษแต่ละใบ ในแต่ละหัวข้อ อาจมีกระดาษหลายใบก็ได้ ถ้าทำแบบนี้ คุณจะมีกำลัง และยังสอนลูกๆ ของคุณ โดยการเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเขาควรพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าในการอธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพวกเขา

แทนที่จะปล่อยให้ลูกๆ "รู้สึก" ถึงความคับข้องใจของคุณ จงให้พวกเขา "รับรู้" ถึงการที่คุณอธิษฐานโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าในทุกสถานการณ์และความจำเป็นของชีวิต

หมายเหตุ: เมลานี ช็อก มาจากเมืองอเล็กซานเดรีย รัฐหลุยเซียนา และรู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่พร้อมหน้ากับเทอร์รี่ สามิ และลูกๆ 2 คน คือ เคนดร้าและบราเดิน และโรซี่ สันนิษพันธุชเนาเซอร์ เมลานีและสามิดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่าย Leadership Development International ขององค์การ UPCI และเดินทางตลอดเวลาเพื่อสอนการเป็นผู้นำและศิษยาภิบาลในทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ขอสอนพวกเราให้อธิษฐาน

โดย บาร์บารา ฮิลเดอร์แบรนด



เมื่อเดินเข้าไปใกล้กำแพง ดิฉันคิดว่า ได้ยินเสียงกำแพงนั้น เสียงคร่ำครวญที่ดูเหมือนว่าจะดังมาจากก้อนหินเหล่านั้น สถานที่ซึ่งสงบและศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่งผู้มีศรัทธาแรงกล้ารวมตัวกัน สถานที่ซึ่งใกล้กับที่พระเยซูตรัสว่า "เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยังคงจะส่งเสียงร้อง" (ลูกา 19:40)

จริงอยู่ว่าสิ่งที่ดิฉันได้ยินนั้นดังมาจากปากของชาวยิวสองสามร้อยคนที่คลุมผ้าอธิษฐานกันอยู่ที่กำแพงตะวันตก

(Western Wall) ในเยรูซาเล็มคืนนั้น แต่ภาพที่เห็นช่างกินใจเหลือเกิน ผู้ชายและเด็กชายอยู่ที่ด้านหนึ่ง ผู้หญิงและเด็กหญิงอยู่อีกด้านหนึ่ง ทุกคนหันหน้าเข้าหาก่าแพง ทุกคนเคลื่อนไหว ผงกศีรษะ โอนเอนตัวไปมา เดิน ก้มศีรษะ ขณะที่กำลังเทใจอธิษฐานต่อองค์ทรงฤทธิ์ ชาวยิวอธิษฐานแบบนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี คุณ ะ ท ั ว ร์ ข อ ง เ ร า มี เ ว ล า อ ยู่ ที่ นั้ น เ พ็ ย ง ช ั ว ง สั้ น ๆ ดิฉันจึงอยากจะให้คำอธิษฐานของดิฉันที่ก่าแพงนั้นเป็นคำอธิษฐานที่ดีที่สุด สูงส่งที่สุด และคมคายที่สุด "องค์พระเยซูคริสต์ ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้อธิษฐานที่นี้"

"เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่ง พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า 'พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน...' (ลูกา 11:1)

มีบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อดิฉันมองไปรอบๆ ดูคนอื่นๆ ที่กำลังอธิษฐานอยู่ในคืนนั้น คนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นชาวยิว สิ่งหนึ่งที่ชาวยิวผู้เคร่งครัดศาสนาเรียนรู้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ก็คือการอธิษฐาน ศาสนายิวเป็นศาสนาประจำบ้าน การอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ชาย เด็กตัวเล็กตัวน้อย รุ่งแล้วรุ่งเหล่า ได้รับการสอนให้ท่อง "โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิดพระเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นพระเจ้าเดียว" (Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echod) ก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นใด

แล้วทำไมชาย 12 คนที่ได้รับการอบรมมาให้เป็นเด็กชายยิวที่ดี จึงขอให้พระเยซู อาจารย์ของพวกเขา สอนให้อธิษฐาน เพราะก่อนที่พวกเขาจะเรียนรู้วิธีจับปลา หรือชุนอวน หรือนับเงินภาษี พวกเขาจะต้องได้เรียนรู้วิธีการอธิษฐานแล้ว

"ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นได้สอนพวกศิษย์ของตน"

ยอห์น คง จะ สอน พวกเขา ให้อธิษฐาน ข้อพระคัมภีร์ เหมือนเช่นอาจารย์ที่ดีๆ ทุกคนทำ ธรรมเนียมของพวกเขาคือไม่ใช่แค่อธิษฐานถ้อยคำจากโทราห์ (Torah) และเทอฮิลิม (Tehillim หรือหนังสือสดุดี) แต่ยังท่องจำถ้อยคำส่วนใหญ่เหล่านั้นได้ด้วย "ผู้ที่ฉลาดควรอธิษฐานเหมือนเช่นกษัตริย์ดาวิด" ปราชญ์ชาวยิวคนหนึ่งได้กล่าวไว้

ห ลั ง จ า ก ค ำ ข อ ข อ ง เ หล ่า ส า ว ก พ ระ เ ย ชู ท ร ง น ำ ช า ย 12 คนนั้นในการอธิษฐานที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการอธิษฐานแบบใหม่สำหรับพวกเขา แทนที่จะท่องคำอธิษฐาน พระองค์ทรงสอนให้พวกเขาอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่ออกมาจากใจ พระเยซูไม่ได้ประทานคำอธิษฐานทิวๆ ไปให้เขาท่องจำ แต่พระองค์ทรงส่งเสริมให้พวกเขาอธิษฐานด้วยถ้อยคำต่างๆ จากสถานการณ์ และประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา "ข้าแต่พระบิดา...ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน...ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย...ขออย่าทรง นำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง" พระเยซูไม่ได้ประทานสูตรสำเร็จให้อธิษฐานอย่างไร หรือที่ไหน หรือเมื่อใด แต่ทรงสอนให้พวกเขาแค่อธิษฐาน ให้สรรเสริญ ขอพบพระคุณ รื่นจวน และกราบทุกสิ่งต่อพระองค์ทุกวัน พระเยซูทรงสอนให้เราเพียงแค่อธิษฐาน

หมายเหตุ: บาร์บารา ฮิลเดอเรนเบิร์ก อาศัยและทำงานอยู่ในเมืองวอซอ รัฐวิสคอนซิน บาร์บาราดำรงตำแหน่งประธานสตรีภาควิสคอนซิน และรับใช้ที่คริสตจักร Lighthouse Pentecostal Church ซึ่งเดอริล สามีมของเธอเองเป็นศิษยาภิบาล

สอนโดยการเป็นแบบอย่าง
โดย แฟนนี่ คูเนีย



เจย์สัน ลูกชายของเรา เป็นเด็กสองภาษา เขาพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้ ดี ฉะนั้นพูดกับลูกเป็นภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่เขาเกิด เพื่อที่เขาจะสามารถสื่อสารกับครอบครัวที่ฝรั่งเศสได้

นอกจากนี้ ดี ฉะนั้นยังอธิษฐานกับเขาเป็นภาษาฝรั่งเศส เพราะดี ฉะนั้นสะดวกพูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่า ทำให้เขาเองก็อธิษฐานเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย ไม่ใช่แค่ที่บ้าน เท่านั้น แต่อธิษฐานที่โบสถ์ด้วย จนถึงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ คำอธิษฐานก่อนนอนของเจย์สันเป็นคำพูดเดิมๆ ซ้ำๆ ที่พูดออกมา

โดยที่อาจไม่รู้สึตามนั้นจริงๆ

เมื่อคริสต์มาสปีที่แล้ว พวกเราไปเยี่ยมญาติๆ กัน พอถึงเวลาอธิษฐาน เจย์สันและลูกพี่ลูกน้องก็จะสลับกันอธิษฐาน

สองสามสัปดาห์หลังจากกลับบ้านมาที่ไอร์แลนด์เหนือ เจย์สันเริ่มที่จะอธิษฐานออกไปจากคำอธิษฐานที่เขา "ท่องจำ" ได้ และอธิษฐานจากใจเพื่อคนรอบข้าง เพื่อนๆ ที่มีปัญหาที่โรงเรียน สมาชิกในโบสถ์ และคนอื่นๆ ดี ฉะนั้นตระหนักว่าตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา คำอธิษฐานของลูกพี่ลูกน้องของเขามีผลกับชีวิตของเขา เด็กๆ เหล่านั้นอายุมากกว่าเจย์สัน และแม้ว่าเจย์สัน จะไม่ได้ขอให้พวกเขาสอนอธิษฐาน แต่เจย์สันก็เอาพวกเขาเป็นแบบอย่าง

เหล่าสาวกอยู่ด้วยกันเมื่อพระเยซูอธิษฐาน และเมื่อพวกเขาได้ยินพระองค์อธิษฐาน พวกเขาจึงพูดว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน" (ลูกา 11: 1)

การอธิษฐานโดยลำพังเพียงคนเดียวทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ แต่การอธิษฐานร่วมกับผู้อื่นก็สำคัญเช่นกัน ดี ฉะนั้นได้เรียนรู้วิธีการอธิษฐานเพิ่มเติมจากคนอื่นๆ ในขณะที่พวกเราอธิษฐานร่วมกัน เราเรียนรู้จากกันและกัน โดยฟังคำขอและวิงวอนสำหรับสิ่งต่างๆ ที่จำเป็น

คำอธิษฐานของเราไม่จำเป็นต้องงดงาม และซับซ้อนเลย แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า คำอธิษฐานของเราไม่ควรที่จะเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่เรารเริ่มอธิษฐาน

เราต้องอธิษฐานเพื่อลูกหลานของเรา และอธิษฐานร่วมกับพวกเขาด้วย ให้พวกเขาได้อธิษฐานตามเราตั้งแต่เมื่อพวกเขายังอายุน้อย พาพวกเขาไปด้วยเมื่อมีการประชุมอธิษฐาน คำอธิษฐานของเราและคนอื่นๆ จะเป็นครูที่ดีที่สุดของพวกเขา

"พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่าน และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญญัติพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น" (เฉลยธรรมบัญญัติ 6: 5-7)

หมายเหตุ: แพนนี่ คูร์นีย์ เกิดและเติบโตในประเทศฝรั่งเศส แพนนี่และโจ สามี และเจย์สัน ลูกชาย รับใช้เป็นมิชชันนารีอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์



กด "ถูกใจ" เพจ Ladies Prayer International ทาง Facebook

เรามีสมาชิกที่ติดตามเพจ Facebook ของเราในสหรัฐอเมริกา ฮองกง ฟิลิปปินส์ สวีเดน กรีซ โคลัมเบีย แคนาดา เม็กซิโก จีน เคนยา โคเอเซีย เนเธอร์แลนด์ กานา จาเมกา เปอร์โตริโก แอฟริกาใต้ ฟิจิ ออสเตรเลีย ออสเตรีย ไชปรัส มาเลเซีย ปากีสถาน อิตาลี อินเดีย ฝรั่งเศส ซิลี อังกฤษ เอธิโอเปีย เลบานอน ทูนิเซีย โดมินีกา นอร์เวย์ สอนดรูส คริสตังกา นิวซีแลนด์ หมู่เกาะโซโลมอน เฮติ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี อุกันดา รวันดา สกอตแลนด์ เดนมาร์ก เกาหลีใต้ ไนจีเรีย โบลิเวีย ตุรกี ญี่ปุ่น อัฟกานิสถาน เยอรมนี บัลแกเรีย โปรตุเกส และเอลซาวาดอร์

เชิญผู้นำทีมอธิษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

เชิญ ชวน ให้ สมาชิกกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีที่ <http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl> หรือส่งค่าไปที่อีเมล LadiesPrayerInternational@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา

สารจากบรรณาธิการ



พระเจ้าทรงกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย กรีก อาหรับ ฟาร์ซี เซค/สโลวัก จีน สวาฮิลี ฮังการี ดากาล็อก อินโดนีเซีย โรมานี อิตาลี นอร์เวย์ โปแลนด์ ฮินดี จอร์เจีย ญี่ปุ่น สวีเดน เวียดนาม เบบงกาลี และไทย โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลภาษาเซอร์เบีย บัลแกเรีย และภาษาอื่นๆ ด้วย

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ่งภาษาใดข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่ LadiesPrayerInternational@aol.com เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา [เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา](#)

ลิงค์อื่นๆ

- [Ladies Prayer International](#)
- [UPCI Ladies Ministries](#)
- [More to Life Bible Studies](#)
- [Today's Christian Girl](#)
- [World Network of Prayer](#)
- [UPCI](#)
- [My Hope Radio](#)
- [Multicultural Ministries](#)
- [Ladies Prayer International on Facebook](#)



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา : Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น และให้คนรุ่นก่อนๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน เผื่อลูกๆ หลานๆ เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็กๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)



เราสนับสนุนการรับใช้ต่อไปนี้...
TUPELO CHILDREN'S MANSION

เพื่อเด็กจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย และอารมณ์

NEW BEGINNINGS ดูแลแม่ที่ตั้งครรภ์ที่คิดจะให้ลูกกับผู้อื่นเพื่อรับเป็นบุตรบุญธรรม และหาบุตรบุญธรรมให้กับคู่สามีภรรยาที่ต้องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

HAVEN OF HOPE โครงการสำหรับเด็กสาวอายุ 13-16 ปีที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์

LIGHTHOUSE RANCH โครงการสำหรับเด็กชายที่มีปัญหาในวัยรุ่น



คุณสมัครสมาชิกนิตยสาร Reflections แล้วหรือยัง

นิตยสารรายสองเดือนนี้จะเป็นพรและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ บทความเกี่ยวกับพระคัมภีร์และสตรีที่เชื่อพระเจ้าในปัจจุบัน คุณสามารถสมัครสมาชิกให้ตัวเอง เพื่อน หรือสั่งซื้อจำนวนมากให้กับคริสตจักรของคุณ

สมัครทางออนไลน์!